

ในราชการกรมการปกครอง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ที่ ชย ๑๓๑๘/๒๕๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
จาก นายอำเภอเทพสถิต
ถึง นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองการบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล

ข้อความ

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับหนังสือในราชการกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปกภ) ๐๖๑๐/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์ น้ำมากอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังรับสถานการณ์น้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ดำเนินการตามหนังสือในราชการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปกภ) ๐๐๒๑/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายอำเภอชัยภูมิ

ให้ไปโปรดทราบ
แจ้ง.....

เพื่อพิจารณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสันดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(นายสิทธิธา ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ. (นายสมิ พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)
รองปลัดกองการบริการส่วนตำบลบ้านไร่

โปรดสั่งการ... 1103 ส.อ.กม

(นายมนตรี สัตร์บุญวัฒน์)

นายธรรมศักดิ์ เขตจันทัก

หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด

ที่ ขย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๑๕๕

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ โครงการชลประทานชัยภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ทุกแห่ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าอุทยาน ทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับหนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยกองอำนาจการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังรับสถานการณ์น้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน จึงให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสม และสถานการณ์น้ำในลำน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำ ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกัน เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน การขับขี่ยานพาหนะที่มีน้ำท่วมขัง ตลอดจนระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน

๒. เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งประจำพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย หากมีระดับน้ำที่อาจส่งผลกระทบในพื้นที่ให้ดำเนินการสูบน้ำทันที และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนที่กำหนดไว้ และให้บูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน

ที่เกิดขึ้นให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

๔. เฝ้าระวัง ตรวจสอบความแข็งแรงและความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ ฝังกักน้ำ ประตูน้ำ และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระดับน้ำในลำน้ำ

๕. สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ จำนวน ๖ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคอนสาร แก้งคร้อ เทพสถิต หนองบัวแดง บ้านเขว้า และอำเภอคอนสวรรค์ หรืออำเภออื่นที่พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และส่วนราชการในพื้นที่จัดทำแผนเผชิญเหตุดินโคลนถล่มและฝឹกซ้่อมเผชิญเหตุตามลำดับ

๖. หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แผนเผชิญเหตุ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติด้วย และหากมีสถานการณ์ในพื้นที่ ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๔๓๖ ๐๕๐๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด